



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
วัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก ดังนี้

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้าย
- วัน เวลา สถานที่สอบ วิธีการคัดเลือก

วิธีการสอบคัดเลือก	วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก	เลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัคร
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ - ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์	วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานรังสีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	๑๐๐๑ - ๑๐๐๒
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้อง เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๖๐		

/ตำแหน่ง...

วิธีการสอบคัดเลือก	วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก	เลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน - ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์	วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวไม้ขาว ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	๒๐๐๑
<u>หลักเกณฑ์การคัดเลือก</u> ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้อง เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๖๐		

การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.cpa.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางไศรยา ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ		
๑๐๐๑	นายธรรมสรณ์ ไสสุก	
๑๐๐๒	นางสาวปฐมมาตี จารัญญ์	

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน		
๒๐๐๑	น.ส. กัญญาณัฐ พิชัยณรงค์	